



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาววนิดา พันธุ์งาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวภุมรินทร์ บัณฑิตยเสถียร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๒๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววนิดา พันธุ์งาม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๐ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๘๕๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนิตา พันธุ์งาม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ - ๗ กันยายน ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๖ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย สถานภาพสมรส คู่ รั่วในโรงพยาบาล วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๕๓ น. มาด้วยอาการ แพทย์นัดผู้ป่วยมาเพื่อให้ยาเคมีบำบัดสูตร mFOLFOX ครั้งที่ ๑ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามเมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รักษาด้วยการผ่าตัดลำไส้ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ รักษาเสริมด้วยการฉายแสงและให้ยาเคมีบำบัดสูตร XEROX ๘ cycle เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ป่วยได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณปอดและอวัยวะภายในช่องท้อง พบมะเร็งระยะลุกลามที่ปอดและตับ มีแผนการรักษาให้ยาเคมีบำบัดทั้งหมด ๑๒ ครั้ง ผลตรวจเลือดพบความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) เท่ากับ ๓๓.๘ เปอร์เซ็นต์ เม็ดเลือดขาวในเลือด (White blood cell) จำนวน ๕,๐๑๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด (Platelet) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล (Neutrophil) เท่ากับ ๖๓.๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่พบเซลล์ตัวอ่อน (Band) จำนวนเม็ดเลือดขาวและนิวโทรฟิลในเลือด (Absolute neutrophil count) เท่ากับ ๓,๑๘๑ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผู้ป่วยสีหน้าเคร่งเครียด มีความวิตกกังวล ซักถามเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับในครั้งนี้อย่างมาก ให้คำแนะนำเรื่องยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับ อาการข้างเคียง ระยะเวลาที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการปฏิบัติตัวขณะได้รับยาเคมีบำบัด หลังได้รับคำแนะนำผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น คลายความวิตกกังวลลง ผู้ป่วยได้รับยา ออนแดนเซทรอน (Ondansetron) ๘ มิลลิกรัม และเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ๑๐ มิลลิกรัมฉีดทางหลอดเลือดดำ เพื่อลดอาการข้างเคียงก่อนให้ยาเคมีบำบัด แคมป์โต (Campto) ๒๖๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย ๐.๙ % NSS ๒๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำใน ๒ ชั่วโมง ลิวโคโวริน (Leucovorin) ๒๙๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย ๐.๙ % NSS ๒๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำใน ๒ ชั่วโมง ไฟว์เอฟยู (๕FU) ๕๘๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย ๐.๙ % NSS ๕๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำใน ๑๐ นาที และไฟว์เอฟยู (๕FU) ๑๗๐๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย ๐.๙ % NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดำใน ๒๓ ชั่วโมง ดูแลบริหารยาเคมีบำบัดตามแผนการรักษา ติดตามสังเกตบริเวณที่ให้ยา ประเมินสัญญาณชีพทุก ๑ ชั่วโมงจนอาการคงที่ แนะนำผู้ป่วยให้แจ้งพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ ขณะตรวจเยี่ยมไม่พบการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) ผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียงจากยา วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยได้รับยา ไฟว์เอฟยู (๕FU) ๑๗๐๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย ๐.๙ % NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำใน ๒๓ ชั่วโมง ขวดที่ ๒ ขณะได้รับยา ๑ ชั่วโมง ผู้ป่วยบอกว่าปวดบริเวณ

หลังมือข้างซ้าย จากการประเมินพบยาเคมีบำบัดรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) พยาบาลหยุดให้ยาเคมีบำบัด จากนั้นดึงเข็มออก ดูแลประคบเย็นและเปลี่ยนตำแหน่งที่ให้ยาเคมีบำบัด และให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อยาเคมีบำบัดรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยปวดบริเวณหลังมือข้างซ้ายลดลง รอยแดงจางลง ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดครบตามแผนการรักษา แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านและนัดให้ยาเคมีบำบัดครั้งต่อไป วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พยาบาลให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังได้รับยาเคมีบำบัด เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แนะนำเรื่องการมาพบแพทย์ตามนัดและอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์เช่น ใช้ หนาวสั่น เลือดออกผิดปกติตามร่างกาย ผู้ป่วยสามารถอธิบายการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังได้รับยาเคมีบำบัดและอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ได้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ Safety box (กล่องเตรียมพร้อมเมื่อเกิดการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือดดำ) วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยเมื่อเกิดการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) ได้ทันที

เป้าหมาย

พยาบาลสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) ได้ทันที

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลผู้ป่วยที่เกิดการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) ได้ทันทีและถูกต้อง